

Ngày 15 tháng 1 năm 2021

Kính gửi các Học Sinh, Gia Đình và Nhân Viên của HKTNEG,

Các chuyên gia y tế dự đoán rằng có những tin tức tích cực về tỷ lệ COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta. Do đó, ba dịch vụ trực tiếp sau đã được xóa để hoạt động trở lại có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2021.

- 17 Trại Hè Trực Tiếp Trong Ngày ASES (Giáo Dục và An Toàn Sau Giờ Học)
- Tất cả các đánh giá trực tiếp
- Tất cả các hoạt động [đông thể thao](#) và/hoặc [ngoại khóa trực tiếp](#) cấp hai
 - Tất cả Điều Kiện vẫn phải được tiến hành Ngoài Trời tại thời điểm này:
 - Che Mặt / Khẩu Trang - Người tham gia nên đeo khăn che mặt khi tham gia hoạt động, ngay cả khi gắng sức chịu đựng (Ngoài trời) trừ khi việc che mặt có thể trở thành mối nguy hiểm. Ngoài ra, phải đeo khăn che mặt khi không tham gia hoạt động (ví dụ: đứng bên lề, đến và đi từ sân tập, v.v.)
 - Khoảng Cách Vật Lý mọi lúc (6ft.)
 - Nhóm Nhỏ - 27 đến một Pod (bao gồm huấn luyện viên)
 - Có thể sử dụng Bóng và Thiết Bị nhưng phải được làm sạch liên tục
 - Tiếp tục tuân theo [Kế Hoạch Điện Kinh](#) COVID-19 của Học Khu và/hoặc [Kế Hoạch Ngoại Khóa](#)

Tin tức đáng khích lệ khác là Sở Y tế Công Cộng Quận Sacramento dự kiến sẽ bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho những người trong Giai đoạn 1b, bao gồm ngành giáo dục, bắt đầu vào giữa tháng Hai. Vui lòng theo dõi [trang mạng của Sở Y Tế Công Cộng Quận Sacramento để biết về việc tiêm chủng COVID-19](#), thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn và khi có các cơ hội bổ sung để các nhân viên hoàn tất nhận được vắc xin, chúng tôi sẽ thông báo những điều đó ngay lập tức (một số nhân viên có thể đã có quyền truy cập dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua nhà cung cấp của họ). Trong tuần này, khoảng 100 nhân viên Hỗ trợ Học Sinh và Dịch vụ Y Tế của chúng tôi đã có cơ hội nhận được liều tiêm vắc xin COVID-19 đầu tiên, bao gồm y tá trường học, nhà trị liệu sức khỏe tâm thần và nhà tâm lý học. Chúng tôi chỉ có thể nhấn mạnh rằng khi chúng tôi từ từ bắt đầu mở lại các cơ sở, chúng tôi vẫn thận trọng làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm hơn nữa tỷ lệ COVID-19 trong cộng đồng và hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng với mục tiêu mở lại trường học thành công và an toàn cho người học trực tiếp.

Đặc biệt đối với việc học trực tiếp, chúng tôi muốn chia sẻ rằng ngày hôm qua Bộ Y tế Công Cộng California đã ban hành hướng dẫn mới cho tất cả các trường công lập và tư thục, thay thế cho hướng dẫn trước đây ngoại trừ [Hướng Dẫn Liên Quan đến Nhóm Thuận Tập cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên](#). Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại hướng dẫn mới này để luôn được cập nhật: [Hướng Dẫn về Trường Học Hợp nhất COVID-19](#) và [Trường Học An Toàn của CA cho Tất Cả Mọi Người](#).

Khi còn một tuần nữa sắp kết thúc, hãy nhớ rằng Dịch Vụ Thực Phẩm & Dinh Dưỡng của USD Elk Grove cung cấp các bữa ăn miễn phí cho bất kỳ học sinh nào, từ 18 tuổi trở xuống, bất kể nhu cầu của gia đình. Các bữa ăn thoải mái và quen thuộc với con bạn cũng như bổ dưỡng và ngon miệng. Chúng chứa trái cây và rau tươi trồng tại địa phương & thực phẩm giàu ngũ cốc nguyên hạt để giúp học sinh học tập. Với việc học sinh của bạn học ở nhà, những bữa ăn này có thể giúp mở rộng ngân sách thực phẩm gia đình và giúp bạn tiết kiệm thời gian đi mua hàng tạp hóa và

chuẩn bị bữa ăn ở nhà. Các bữa ăn được cung cấp ở trên lề đường, tại hầu hết các trường học trong Học Khu, và có thể được nhận vào Thứ Ba và Thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 6:45 sáng - 8:00 sáng và 11:30 trưa - 12:30 chiều trong lần nhận đầu tiên, gia đình chỉ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về (các) đứa trẻ; điều này như có thể dễ dàng thấy trên ParentVue hoặc cung cấp tài liệu có in sẵn tên của đứa trẻ. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Trang mạng Dịch vụ Thực Phẩm & Dinh Dưỡng (<http://egusdschoolmeals.com>).

Chúng tôi mong được phục vụ bạn. Hãy giữ an toàn và giữ gìn sức khỏe.

Lãnh đạo của HKTNEG